



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>มติชน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p><b>มลพิษ-หมอกควัน</b></p> <p>-เสนอข่าว จ.แม่ฮ่องสอน ยังมีการเผาป่า ทำให้ค่าฝุ่นละอองสูงถึง 174 มคก./ลบ.ม. ขณะที่ จ.เชียงใหม่ มีการลอบเผาป่าดอยหลวง ส่วนที่ จ.พะเยา มีไฟป่าลุกลามกว่า 10 ไร่</p> <p>-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ พบว่า ค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี-มีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ด้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ผวจ.เชียงใหม่ ได้มีข้อสั่งการให้ทำงานอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง 3 เรื่อง คือ ใช้มาตรการตามกฎหมายอย่างจริงจังกับผู้เผาป่า ดูแลสุขภาพประชาชน แนะนำให้ความรู้และแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เดินหน้าลดภาวะหมอกควันฝุ่นละอองในทุกชุมชน ด้วยมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำ ล้างถนนให้อากาศหมุนเวียนมากขึ้น และให้ทุกหน่วยเตรียมการต่อ อาทิ 1.ตั้งคณะกรรมการร่วมราชการ เอกชน สถานศึกษานักวิชาการ และภาคประชาชน สื่อมวลชน 2.กำหนดโมเดลการดูแลประชาชนเมื่อค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด 3.จัดทำเซฟตี้โซน</p> <p>-เสนอข่าว นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ แถลงว่า ข้อมูลเว็บไซต์ Airvisual.com พบว่า จ.เชียงใหม่ มีค่ามลพิษอันดับ 7 ของโลก 168 มคก./ลบ.ม. ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 27 มี.ค. 2562 พบจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 950 จุด เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 มีเพียง 519 จุดเท่านั้น</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>ไทยโพสต์ แนวหน้า</p> <p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p> <p>ข่าวสด</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ. ธีระศร ศรัณย์รวีวงศ์ เลขาธิการ อย. เผย 18-22 มี.ค. 2562 มีผู้แจ้งครอบครองกัญชา 147 ราย และโทรสอบถาม 1,437 ราย รวมตั้งแต่เปิดรับแจ้ง 27 ก.พ. 2562 ถึงปัจจุบัน มีผู้แจ้งครอบครองกัญชา 312 ราย และมีผู้สอบถามรวม 6,426 ราย และย้ำว่า เป็นการแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือการใช้รักษาโรคเท่านั้น ไม่ใช่การอนุญาตให้ปลูก จำหน่าย หรือดำเนินการอื่น</p> <p>-เสนอข่าว ผบช.น. แถลงจับ 3 ผู้ต้องหาชุกกัญชาไว้ในบ้านพักย่านสมุทรปราการ รวม 868 กก. และเตือนประชาชนว่า ขณะนี้กัญชายังผิดกฎหมาย ยกเว้นใช้ในการรักษาเท่านั้น และต้องมาแจ้งว่ามีอยู่ในความครอบครองพร้อมชี้แจงเหตุผลและปริมาณจริงที่เหมาะสมกับการรักษา และการครอบครองอีกกรณีคือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการแพทย์ โดยขณะนี้เปิดให้ประชาชนแจ้งการครอบครองกัญชาเพื่อการรักษาตนเองภายใน 90 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 19 พ.ค.นี้</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>Thau PBS</p> <p>Thau PBS</p>	<p><b>คำแนะนำติดตามข่าวการเมือง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การสร้างวาทกรรมแบ่งฝ่ายว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ฝ่ายที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย เป็นการชี้นำและทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อ เกิดการแตกแยก จึงขอให้หยุดการใช้คำพูดแบ่งแยกเพราะหลังเข้าสู่การเลือกตั้ง นับว่าทุกคนได้เข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยแล้ว ทั้งนี้ กรมฯ ได้เฝ้าระวังมาต่อเนื่อง พบว่าการใช้คำพูดรุนแรงต่อกันมีโอกาสพัฒนาไปใช้ความรุนแรงต่อกันได้ ขณะนี้พบว่าประชาชนเริ่มมีความเครียดจากผลการเลือกตั้งและปรึกษาสายด่วน 1323 ภายใน 2-3 สัปดาห์จะรวบรวมข้อมูลอีกครั้งว่าประชาชนมีความเครียดมากน้อยแค่ไหน แนะนำการเสพข่าวการเมืองใน 1 วัน ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง ควรทำกิจกรรมประจำวันให้สำเร็จ ดูแลสุขภาพกาย ใจ นอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เวลาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองควรใช้เหตุผล หากเริ่มนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย กินไม่ได้ ไม่มีสมาธิ ให้ลดการเสพข่าว หากปล่อยความเครียดไว้นานอาจนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงประชาชนเสพข่าวการเมืองมากเกินไปจนเกิดภาวะเครียด พร้อมให้เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง เพราะอาจนำมาสู่ความขัดแย้งได้</p>
	<b>ห้ามขายเหล้า 13 เมย.</b>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชน ไทยโพสต์</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์คุยเล่าเอาหมิ่นสารคำปลิก</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงาน คกก.ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันประชุม คกก.นโยบายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ในประเด็นห้ามขายเหล้าวันที่ 13 เม.ย. อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งกรมฯ จะเน้นเรื่องการขายนอกเวลาที่กำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ขายเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และขายให้คนเมา มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และเรื่องการโฆษณา การทำการตลาด โปรโมชันต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ได้กำชับเรื่องการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจตราการกระทำผิดในสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ</p> <p>-เสนอข่าว นายเจษฎา เข้มสบาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กทม. ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นายเข้มชัย ชูติวงศ์ อัยการสูงสุด เพื่อขอให้พนักงานอัยการทุกจังหวัดสั่งสำนวนในคดีที่เกี่ยวข้องกับการตี้มแล้วขับ ให้ศาลพิพากษาลงโทษขั้นสูงสุดหรือสถานหนักตามกฎหมาย และเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เร่งสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนชุมชน เยาวชน ช่วยเฝ้าระวัง รณรงค์ ทำงานลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-กล่าวว่า การเสนอมาตรการห้ามขายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ในวันสงกรานต์ อ้างว่าเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยเปรียบเทียบกับกรณีห้ามขายสุราในวันพระใหญ่ว่าทำให้ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนมีน้อย โดยข้อเท็จจริง วันพระใหญ่มีการตี้มเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ น้อยและมีการสังสรรค์น้อยเพราะไม่ใช่ช่วงเทศกาล รวมถึงมีการเดินทางน้อยกว่า จึงนำมาเทียบไม่ได้ ควรช่วยกันรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกกับผิดชอบ วินัยขับรถ การบังคับใช้กฎหมายเต็มจริงจึงให้เกิดประสิทธิภาพ</p>
<p>เว็บไซต์ thaigov</p>	<p><b>ประชุมวิชาการรังสีการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดประชุมวิชาการประจำปี “Challenging of Radiology Service in Thailand 4.0” จัดโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา และนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยใหม่ ๆ โดยในส่วนของ สธ. รพ.ในสังกัดได้พัฒนาให้เป็น Smart Hospital มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบบริการ เพิ่มความสะดวก ลดความแออัด ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยในการตรวจวินิจฉัย 3 โรคหลักเกี่ยวกับ ตา ไต หัวใจ พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคลินิกหมอครอบครัว เก็บข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพในระบบ Cloud</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์</p>	<p><b>คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัด สธ. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ หลังนำร่องในรพ. 7 แห่ง ได้แก่ รพ.มหาสารคาม รพ.สกลนคร รพ.นครปฐม รพ.สุราษฎร์ธานี และรพ.พระนครศรีอยุธยา พบประชาชนเห็นด้วยกว่าร้อยละ 98 จึงได้ออกระเบียบฯ เรื่อง การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องอีก 4 ฉบับ เพื่อให้หน่วยบริการในสังกัดจัดบริการ โดยปัจจุบันเปิดบริการแล้วในรพศ. 16 แห่ง รพท. 5 แห่ง รพช. 3 แห่ง รพ.สังกัดกรมการแพทย์ 11 แห่ง และรพ.สังกัดกรมสุขภาพจิต 1 แห่ง</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>คอลลาเจน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ ระบุว่า คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและผิวหนังชั้นหนังแท้ พบได้ในอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะส่วนเอ็น ถั่วเหลือง มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งชนิดรับประทาน ช่วยสร้างเสริมความยืดหยุ่นของผิวหนังชั้นหนังแท้ แต่ยังไม่พบหลักฐานทางการแพทย์ว่ามีผลให้ผิวขาวขึ้น สำหรับคอลลาเจนในแบบทา ช่วยเคลื่อนผิวหนังเพื่อเก็บกักความชุ่มชื้น ทางกรมการแพทย์ใช้ในการดูแลแผลชนิดต่าง ๆ ส่วนคอลลาเจนชนิดฉีด มักได้จากการสกัดจากวัวหรือจากหนังของผู้ป่วยเอง</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ผิวคนสูงอายุหรือสูบบุหรี่มากเกินไปคอลลาเจนจะเสื่อมทำให้เหี่ยวย่น การฉีดคอลลาเจนมักได้ผลดีแต่ราคาแพงและผลที่ได้ก็จะไม่ถาวร ส่วนคอลลาเจนชนิดทาที่เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง ส่วนมากไม่สามารถซึมซับเข้าไปในผิวหนังได้ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยาย ข่าว	<p><b>78 ปี รพ.ศรีธัญญา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังเปิดบ้าน "A Day in the Life : หนึ่งวันกับศรีธัญญา" ที่คุณจะได้รักและกล้าออกไปบอกใครๆ ว่า...#IAmFrom ศรีธัญญา ว่า รพ.ศรีธัญญาได้ให้บริการด้านจิตเวชและฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชครบวงจรให้กับผู้ประสบปัญหาทางจิตเวชมาอย่างต่อเนื่องถึง 78 ปี เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มุ่งหวังให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ รพ.จิตเวชและผู้ป่วย ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ ตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตเวชระดับประเทศ</p>
ข่าวสด	<p><b>รางวัล DMSc Award</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ คัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 เพื่อมอบรางวัล DMSc Award โดยมีผลงานชนะเลิศ 3 รางวัล 1.ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ดร.ณัฐกานา แสงกฤษ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. จากผลงาน การประดิษฐ์อนุภาคนาโนสำหรับการตรวจวินิจฉัยพร้อมการนำส่งยารักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่สมอง 2.ประเภทการพัฒนาบริการหรือพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ นายไพรัตน์ จำบัวขาว กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ผลงานเรื่อง "นวัตกรรม LAB 4.0" และ 3.ประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ผลงานเรื่อง "โรคสมาธิสั้น"</p>
มติชนสุดสัปดาห์	<p><b>เตือนระวังลิ้มเด็กในรถ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองระวังลิ้มเด็กไว้ในรถ อาจทำให้เด็กเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ แนะนำข้อปฏิบัติ ได้แก่ นับ จำนวนเด็กก่อนขึ้นและหลังจากรถทุกครั้ง ตรวจตรา ก่อนลือคประตูรถต้องตรวจดูให้ทั่ว อย่าประมาท ห้ามทิ้งเด็กไว้ลำพังแม้ช่วงเวลาสั้น ๆ สำหรับผู้พบเห็นเด็กถูกลิ้มในรถ ขอให้เรียกเจ้าของรถหรือขอให้คนรอบข้างช่วยเหลือ และโทร.แจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669</p>
มติชน	<p><b>ระบบดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สภานต์ บุนนาค รก.แทน ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า สถาบันฯ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและระบบการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมสำหรับประเทศไทย รองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในปี 2565 โดยพัฒนาสถานบริการให้จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และใช้โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในการป้องกันและชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมในสถานบริการ กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมองค์ความรู้พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในระดับปฐมภูมิ ต้นแบบบ้านแฝงโมเดล และการสร้างเครือข่ายการจัดระบบบริการและพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในระดับเขตบริการสุขภาพ</p>
คมชัดลึก เดลินิวส์	<p><b>อุทกพลสตักบรรจุน้ำแข็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชินันท์ ศิริภาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงกรณีสคบ.สุ่มตรวจอุทกกระสอบพลาสติกบรรจุน้ำแข็งจากโรงงานผลิตน้ำแข็งและร้านจำหน่ายน้ำแข็ง 10 แห่งในเขตกทม.และปริมณฑล พบส่วนใหญ่มีเชื้อโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ว่า ได้ตรวจพบให้ผู้ประกอบการขนส่งน้ำแข็งใช้อุทกพลาสติกบรรจุน้ำแข็งสะอาด ภาชนะรองรับน้ำแข็งต้องสะอาด และดูแลสุขอนามัยของผู้ขนส่งน้ำแข็ง ส่วนประชาชนควรเลือกซื้อน้ำแข็งที่บรรจุในถุงหรือแก้วพลาสติกพร้อมบริโภค สังเกตเครื่องหมาย อย. ชีอ และที่ตั้งของผู้ผลิต มีข้อความระบุ "น้ำแข็งใช้รับประทานได้"</p>
เดลินิวส์	<p><b>จุดจอดจักรยานกระทรวงสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอข่าว นายจรรย์ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินทางและการจักรยานไทย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะทำงานจัดระบบการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยจักรยานและรถไฟฟ้า เห็นชอบในหลักการที่จะสร้างจุดจอดจักรยานเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าต้นแบบที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่สถานีกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากสธ.ได้ส่งเสริมการใช้จักรยาน มีการสร้างเลนจักรยาน และจุดบริการจักรยานเช่าครอบคลุมในพื้นที่กระทรวง โดยมอบหมายให้ รพม. สธ. และเทศบาลนครนนทบุรี ไปหารือแนวทางดำเนินการ เช่น จุดจักรยาน ด้านหลังทางออกที่ 3 การสร้างเลนจักรยานหน้าสถานีกระทรวงสาธารณสุข เข้าไปยังพื้นที่กระทรวง เป็นต้น</p>
	<p><b>ทำอากาศยานปลอดบุหรี่</b></p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	-เสนอข่าว บ.ทำอากาศยานไทยฯ ได้ยกเลิกห้องสูบบุหรี่ของทำอากาศยานทั้งหมด เพื่อเดินทางสู่การเป็นทำอากาศยานปลอดบุหรี่ สอดรับตามประกาศ สธ. โดยขอความร่วมมืองดสูบบุหรี่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทำอากาศยาน เว้นแต่ในเขตที่ ทอท.จัดไว้ให้ โดยสังเกตจากเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ และสามารถสอบถามข้อมูลสถานที่ตั้งของพื้นที่สูบบุหรี่ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของแต่ละทำอากาศยาน
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ	<b>ผลสำรวจพบคนไทยไม่อ่านฉลาก</b> -เสนอข่าว ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัย SUPER POLL เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นและมีพฤติกรรมของผู้บริโภค เรื่อง ฉลากอาหารและยา จำนวน 2,112 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 42.8 ซื้อสินค้า เช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง หน้ากากอนามัย ฯลฯ จาก ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 31.0 ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ/โช่วย่วย ร้อยละ 14.2 ซื้อจากตลาดนัด และร้อยละ 11.7 ซื้อผ่านออนไลน์ โดยร้อยละ 55.9 ไม่ได้สังเกตเลข อย. ข้างบรรจุภัณฑ์ก่อนซื้อ ร้อยละ 45.2 อ่านบางครั้ง ร้อยละ 41.3 ไม่ค่อยอ่านถึงไม่อ่านเลย และร้อยละ 13.5 อ่านฉลากก่อนซื้อทุกครั้ง ทั้งนี้ ร้อยละ 55.4 ไม่รู้ความแตกต่างของเลข อย. ในแต่ละผลิตภัณฑ์ และร้อยละ 42.7 เข้าใจปานกลางในการอ่านฉลากของ อย. ร้อยละ 37.0 เข้าใจน้อยถึงไม่เข้าใจเลย และร้อยละ 20.3 เข้าใจมากถึงมากที่สุด
เว็บไซต์สยามรัฐ	<b>บุหรี่ไฟฟ้า</b> -เสนอข่าว เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า ยื่นหนังสือถึงพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติพัฒนา พรรคเสรีรวมไทยและพรรคพลังท้องถิ่นไทย เรียกร้องให้มีการทบทวนการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าและออกกฎระเบียบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนและการปัญหาตลาดใต้ดิน
คมชัดลึก	<b>ค่านิยมเด็กอ้วน</b> -เสนอบทความเกี่ยวกับค่านิยมเด็กอ้วนน่ารัก โดย ผศ.พญ. หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบต่อมไร้ท่อ รพ.รามธิบดี ระบุว่า เด็กอ้วนอาจจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแข็งแรง เนื่องจากจะกลายเป็นโรคอ้วน นำไปสู่การเป็นโรคเบาหวานในเด็ก และเป็นโรคอื่น ๆ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ขณะที่ ศ.พญ.ชุตินา ศิริกุลชยานนท์ หัวหน้าโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย โดยการสนับสนุนของ สสส. กล่าวว่า ค่านิยมเด็กอ้วนน่ารักเป็นค่านิยมที่ผิด เพราะนอกจากความเสี่ยงโรคเบาหวาน ยังพบโรคความดันโลหิตสูงในเด็ก และพบว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป มีไขมันในเลือดสูง ซึ่งเสี่ยงต่อการนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เด็กห่างไกลจากโรคอ้วน ผู้ปกครองไม่ควรทิ้งอาหารที่ไม่มีประโยชน์ให้เด็กหยิบรับประทานเอง ควรเปลี่ยนจากน้ำอัดลมมาเป็นน้ำเปล่า และเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ใส่ตู้เย็นไว้ให้เพื่อป้องกันการรับประทาน
ข่าวสด	<b>สุขภาพพระสงฆ์</b> -เสนอข่าว นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ การอบรมพระคิลานุปัฏฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด จ.หนองคาย เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศ โดยสร้างแกนนำพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด 102 รูป มีการให้ความรู้การสื่อสารด้านสุขภาพ การเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขภาพในวัดและชุมชน การประสานงานด้านสุขภาพพระสงฆ์กับคณะสงฆ์และหน่วยงานด้านสาธารณสุข การให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่พระสงฆ์ในพื้นที่ รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพแก่ชุมชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัย
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์ประชาชาติ สำนักข่าวไทย	<b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b> -เสนอข่าว คณะลูกขุนของศาลประจำเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ สั่งให้บ.มอนซานโต จ่ายค่าเสียหาย 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าชดเชยอีกกว่า 5 ล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ 200,000 เหรียญ รวม 82 ล้านดอลลาร์ (ราว 2,600 ล้านบาท) ให้นายเอ็ดวิต ฮาร์เดแมน วัย 70 ปี ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน จากการใช้จ่ายยาฆ่าหญ้าของมอนซานโต ขณะที่บริษัทฯ จะยื่นอุทธรณ์สู้ ระบุว่า มีข้อสรุปจากผู้ควบคุมกฎทั่วโลกที่สนับสนุนในการใช้จ่ายยาฆ่าวัชพืชสารไกลโฟเซตเป็นส่วนประกอบสำคัญว่า มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

